



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี โทร. ๐ ๒๓๑๐ ๘๐๕๑

ที่ ร.ก.ค.ม. ๒๕๕๑ วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขออนุมัติให้หน่วยงาน/โครงการศึกษาภาคพิเศษตรวจสอบบัญชีเงินฝากธนาคารที่ไม่ปรากฏในงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ และไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นของหน่วยงานใด

เรียน อธิการบดี (ผ่าน รองอธิการบดีฝ่ายการคลัง)

ตามข้อสังเกตจากการตรวจสอบงบการเงิน มหาวิทยาลัยรามคำแหง สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ ข้อ ๑.๒ ด้านบัญชีเงินฝากธนาคาร สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ได้ตรวจสอบพบว่า มีบัญชีที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ส่งยืนยันยอดเงินฝากกับธนาคารแล้ว มีบัญชีเงินฝากที่ไม่ปรากฏในงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ และไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นของหน่วยงานใด จำนวน ๒,๒๐๖ บัญชี เป็นเงิน ๑,๑๑๓,๕๘๑,๗๙๒.๔๓ บาท นั้น

เพื่อให้เกิดความเรียบร้อยในการบริหารจัดการด้านบัญชีเงินฝากของมหาวิทยาลัยและเพื่อให้กองคลังสามารถจัดทำงบการเงินที่แสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานทางการเงินที่มีความถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน ตลอดจนลดความเสี่ยงที่อาจเป็นช่องทางให้เกิดการทุจริตตามที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตั้งข้อสังเกตไว้ กองคลังจึงใคร่ขออนุมัติให้ทุกหน่วยงาน รวมไปถึงโครงการศึกษาภาคพิเศษที่อยู่ในความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน ตรวจสอบและยืนยันข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารดังกล่าวข้างต้น โดยหน่วยงาน/โครงการศึกษาภาคพิเศษ ต้องตรวจสอบและบันทึกข้อมูลในระบบ “บันทึกบัญชีธนาคาร” ที่กองคลังได้ร่วมกับสถาบันคอมพิวเตอร์พัฒนาขึ้น และได้จัดเตรียมรหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่านสำหรับเข้าใช้งานระบบ “บันทึกบัญชีธนาคาร” ให้กับหน่วยงาน/โครงการศึกษาภาคพิเศษเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยหน่วยงาน/โครงการศึกษาภาคพิเศษสามารถดาวน์โหลดคู่มือได้จากเว็บไซต์กองคลัง www.fis.ru.ac.th ทั้งนี้หากหน่วยงาน/โครงการใด ไม่ได้รับรหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่าน หรือมีข้อสงสัยในการใช้งานระบบดังกล่าวขอให้ติดต่อโครงการฯ ๓ มิติ กองคลัง โทร ๘๒๕๕, ๘๑๐๒, ๘๐๒๘

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ เพื่อกองคลังจักได้เวียนแจ้งให้กับหน่วยงาน/โครงการศึกษาภาคพิเศษ ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ และกองคลังจักได้ตอบข้อสังเกตของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ต่อไป

อนุมัติ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ งามเจริญทรัพย์)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง

๑๗ ก.ค. ๖๑

(นางสาวชิษมณ เชาวลิต)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(อาจารย์ ดร.ศุภสิทธิ์ จารุพัฒน์เจริญ)

รองอธิการบดีฝ่ายการคลัง